

**Bài dự thi “Sản phẩm truyền thông khoa học và công nghệ Đồng Nai 2011 – 2015”**

**PHONG TRÀO PHÁT HUY SÁNG KIẾN  
CẢI TIẾN KỸ THUẬT Ở MỘT ĐƠN VỊ  
BỘ ĐỘI ANH HÙNG**

Đồng Nai, ngày 25 tháng 11 năm 2011

nay. Chia sẻ về công việc của mình, anh khiêm tốn cho rằng, những sáng kiến mà bản thân đóng góp chỉ là trách nhiệm của một cán bộ, chiến sĩ với việc hoàn thành nhiệm vụ công việc được giao.

Còn với Đại úy trẻ Bùi Công Phúc, Trợ lý chính trị thì lại cho rằng, trách nhiệm của một cán bộ chiến sĩ thì không chỉ hoàn thành tốt công việc mà còn phải tích cực cải tiến nâng cao hiệu quả công việc, giảm bớt thời gian. Ngoài ra, trên cương vị vừa là trợ lý chính trị, vừa là chủ tịch công đoàn của Xưởng, bản thân cũng phải nỗ lực vượt bậc để làm gương cho đồng nghiệp noi theo. Đây cũng là lí do và động lực để anh liên tiếp đề xuất nhiều sáng kiến hay vào công việc thời gian vừa qua và trở thành một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng toàn xưởng.

Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Xưởng X201 được xây dựng và phát động rộng khắp tạo thành phong trào thi đua sôi nổi làm xuất hiện ngày càng nhiều cá nhân, tập thể điển hình. Trong 3 năm, bên cạnh những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước, Tổng cục kỹ thuật, UBND tỉnh Đồng Nai trao tặng; đã có 64 lượt tập thể được khen thưởng danh hiệu đơn vị quyết thắng và 277 cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua. Ngoài những cá nhân đã nêu, có thể kể đến các cá nhân khác như: Thiếu tá – kỹ sư Nguyễn Đình Sỹ, Ban kỹ thuật là chiến sĩ thi đua cơ sở 3 năm liền; Trung úy Đỗ Tiến Hùng, Phân xưởng Sửa chữa tăng thiết giáp xích, chiến sĩ tiên tiến 3 năm liền... hay tập thể như: Ban kỹ thuật, phân xưởng Sửa chữa tăng thiết giáp xích, phân xưởng Sửa chữa vũ khí, phân xưởng Sửa chữa thiết giáp lớp.

#### **\*Xây dựng thành phong trào sâu rộng**

Theo Thượng tá Đỗ Văn Trãi, từ năm 2008 đến nay, toàn Xưởng có 27 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được thực hiện trong đó nhiều sáng kiến rất có giá trị góp phần quan trọng nâng cao chất lượng sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất vũ khí trang thiết bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật và công tác quản lý ngành. Ngoài ra, quán triệt nghiêm Nghị quyết 382 của

Đảng uỷ quân sự Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới, với đặc thù của một đơn vị phụ trách, bảo dưỡng, bảo quản, sửa chữa vũ khí trang thiết bị cho khu vực, Xưởng luôn tổ chức tốt nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật, dụng cụ chuyên ngành an toàn, tiết kiệm. Cùng với việc thường xuyên bám sát hướng dẫn và chỉ đạo của Tổng cục kỹ thuật, Cục kỹ thuật binh chủng về các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, hàng năm Xưởng xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện ngành, tổ chức huấn luyện kỹ thuật đầy đủ các nội dung và thời gian quy định; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, kinh nghiệm, tay nghề thông qua thực hiện nhiệm vụ. Từ đó trình độ kiến thức, năng lực đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thượng tá Mai Tuấn Na, Phó giám đốc kỹ thuật Xưởng cho biết thêm, để phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật phát triển theo chiều sâu và thu hút toàn bộ chiến sỹ, cán bộ, nhân viên trong toàn xưởng hưởng ứng, tham gia nhiệt tình thì một trong những nội dung quan trọng hàng đầu là khơi gợi được niềm hứng thú, say mê tìm tòi, sáng tạo trong công việc từ cán bộ, chiến sỹ. “Cá muốn bơi khoẻ thì phải gặp môi trường nước thuận lợi. Vì vậy, để tạo sự đồng thuận cao trong toàn xưởng, Ban lãnh đạo Xưởng thường lồng ghép mục tiêu thi đua trong đó có nhiệm vụ phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào nhiệm vụ, mục tiêu hàng năm và phát động vào lễ ra quân đầu năm. Bên cạnh đó, gắn thi đua với từng giai đoạn cụ thể, kết hợp chặt chẽ nhiều đợt thi đua đột kích, cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, ngày truyền thống Quân đội... đồng thời không quên lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến”, Thượng tá Na cười, nhấn mạnh.

Thượng tá Mai Tuấn Na cũng cho biết thêm, mục tiêu mà Xưởng hướng đến trong thời gian tới là phấn đấu thực hiện đạt 100% nhiệm vụ gia công, sản xuất, sửa chữa, tiếp nhận, bảo dưỡng vũ khí trang thiết bị kỹ thuật,